



# บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
เลขที่ 250
วันที่ ๐๖ มี.ค. ๒๕๕๖
เรื่อง

ส่วนราชการ สำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โทร. ๔๗๕  
ที่ กษ ๑๒๑๐.๑ / ๐๕๗ วันที่ ๐๖ มกราคม ๒๕๕๖  
เรื่อง แจ้งอนุมัติหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ขอส่งสำเนา ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๑ / ๐๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ สวผ. ขอแจ้งให้สำนักบริหารกลางทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางดารณี ชนะชนม์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

๑๓๕๙

นางอดุลย์ลักษณ์

(นางอดุลย์ลักษณ์ อาศนเสชา)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

(นางสุนทรา ภูประเสริฐ)

เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



# ด่วนที่สุด บันทึกรับข้อความ

เลขที่เอกสาร ส.ป.ก.
รับที่ 16
วันที่ 17 ส.ค. 2556
เวลา 10.30 น.

รชก. สมปองฯ
เลขที่ 040
วันที่ 10 ม.ค.
เวลา

ส่วนราชการ สำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โทร. ๔๗๕,๐๒-๒๘๐๕๘๓๙  
 ที่ กษ ๑๒๑๐.๑ / ๐๕๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖  
 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี ๒๕๕๖

๑) เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก.

ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๑ / ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 เลขที่เอกสาร ส.ป.ก. อนุมัติหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็น  
 แนวทางปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) พิจารณาแล้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส.ป.ก. ได้รับความ  
 การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑๓ รายการ แต่ไม่ได้รับการจัดสรร  
 งบประมาณค่าควบคุมงานโครงการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
 และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง  
 และค่าใช้จ่าย เพื่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. กรณีขอรับการสนับสนุนช่างโยธาหรือนายช่างโยธาจากส่วนกลางหรือ ส.ป.ก. จังหวัด  
 ไกลเคียงหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

- ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตรา ๒๔๐ บาทต่อคนต่อวัน เบิกจ่ายไม่เกินเดือนละ ๗,๒๐๐ บาท
- ๑.๒ ค่าที่พัก อัตรา ๒๕๐ บาทต่อคนต่อวัน เบิกจ่ายไม่เกินเดือนละ ๗,๒๕๐ บาท
- ๑.๓ ค่าพาหนะไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาทต่อครั้งที่ปฏิบัติงาน

๒. กรณีขอรับการสนับสนุนช่างโยธาหรือนายช่างโยธา หน่วยงานราชการภายในจังหวัด ให้จ่าย  
 ค่าตอบแทนแก่หัวหน้าผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน อัตรา ๓๐๐ บาทต่อคนต่อวัน

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ ส.ป.ก. จังหวัด เสนอขออนุมัติจากเลขาธิการ ส.ป.ก. ก่อน  
 จึงสามารถดำเนินการได้ โดยหากเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สวพ. จักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป  
 รายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*(Handwritten signature)*

(นางสาววิไลลักษณ์ เพชรน้อย)  
 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

๑๗๗๐

*(Handwritten signature)*

๑๗ ม.ค. ๕๖

(นายวิระชัย นาควิบูลย์วงศ์)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

*(Handwritten signature)*

๑๗ ม.ค. ๕๖

(นายอุกฤษฏ์ อำนวยทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ

๑๗ ม.ค. ๕๖

(นายสมปอง อินทร์ทอง)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

(นางสาววรรณพร ดอกจำปา)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน

ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน



# ความเห็นที่สุด บันทึกข้อความ

เลขที่การ ส.ป.ก.	515
รับที่	25 ส.ย. 2555
วันที่	16.9.06.
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โทร. ๔๗๕  
 ที่ กษ ๑๒๑๐.๑ / ๑๓๐๐ วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๕  
 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน

เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก.

ด้วย สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและตรวจการจ้างงานก่อสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) แจ้งขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและตรวจการจ้างงาน นั้น

ในการนี้ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส.ป.ก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง ๑๐๓ โครงการ และรายการแหล่งน้ำ ๘๐ โครงการ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าควบคุมงานโครงการดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ดังนี้

๑. พิจารณาจากช่างโยธาหรือนายช่างโยธาของ ส.ป.ก.จังหวัด
๒. ขอรับการสนับสนุนช่างโยธาหรือนายช่างโยธาหน่วยงานราชการในจังหวัด
๓. ขอรับการสนับสนุนช่างโยธาจาก ส.ป.ก.จังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ให้ ส.ป.ก.จังหวัด เสนอเลขที่การ ส.ป.ก. พิจารณาอนุมัติขอช่างโยธาหรือนายช่างโยธา ไปช่วยราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัด ลักษณะประจำ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ หากเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สวผ. จักได้แจ้ง สพป. ส.ป.ก.จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวัลลวิศา สุวรรณวิฒนะ)  
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

๐๗ มิถุนายน / ๒๕๕๕

๒๕ มิ.ย. ๕๕

(นายวิระชัย นาควิบูลย์วงศ์)

เลขที่การสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กพ

(นางวัลลวิศา สุวรรณวิฒนะ)  
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

3๕๗๗ ๑๖ มิ.ย. ๕๕

พอรชก ๑๖ มิ.ย. ๕๕

(นางเจตนา ตาตัพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ๑/๖๙๙  
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ



ที่ กค 0106.1/๑-18

กระทรวงการคลัง  
ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒๗ กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการตำรวจแห่งชาติ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 172 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2535

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเหมาะสม ชัดเจนและสอดคล้องกับ  
สภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง และกำหนดใหม่  
เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทิศ ธรรมวาทีน)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร

โทร. 0-2273-9984

www.cgcl.go.th

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

บททั่วไป

1. "คณะกรรมการตรวจการจ้าง" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนราชการเจ้าของงบประมาณงานก่อสร้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ 72 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. "ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนราชการเจ้าของงบประมาณงานก่อสร้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ 73 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. "งานก่อสร้าง" หมายความว่า งานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างของส่วนราชการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น อาคาร บ้านพัก ถนน เขื่อน สนามกีฬา สนามบิน สะพาน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงงานเคลื่อนย้าย งานตัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอนและงานซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
4. "ค่าตอบแทน" หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอกและข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นข้าราชการจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยให้พิจารณา ดังนี้
  - (1) กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้โดยชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง หากได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้
  - (2) กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดไว้ชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในการตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง จึงถือเป็นงานปกติประจำที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของข้าราชการผู้นั้น เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งวิศวกรโยธา ก.พ. กำหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์

วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา ฯลฯ โดยมีได้กำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่อย่างใด แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นปกติประจำในหน่วยงานที่ตนสังกัด จะไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้

(3) กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดไว้ชัดเจนให้มีหน้าที่ตรวจการจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง และมีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นปกติประจำในหน่วยงาน เช่น วิศวกรด้านสำรวจและออกแบบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มิได้กำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง และหน้าที่หลักปกติประจำ ในหน่วยงานคือการสำรวจและออกแบบ หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้

### เกณฑ์การจ่าย

1. ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณงานก่อสร้างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน โดยเบิกจ่ายได้ ไม่เกินกำหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้าง เฉพาะวันที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

2. กรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณงานก่อสร้างได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มากกว่าหนึ่งโครงการ หากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างสำหรับวันนั้นในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว

3. หากในวันเดียวกันกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง เช่น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น จะมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์นี้ได้ก็ต่อเมื่องดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น

4. กรณีมีการหยุดงานก่อสร้างในวันใด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และไม่ทราบล่วงหน้าว่าได้มีการหยุดงาน หรือทราบ ล่วงหน้าว่ามีการหยุดงานแต่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ให้ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น

5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่กระทบถึงสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการชั่วคราวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่มีได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

7. การปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ยังมิได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ก่อนวันที่หนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 172 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2535 หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

### อัตราค่าตอบแทน

#### 1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

(1) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา 350 บาทต่อคนต่อวัน

(2) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณารูปแบบหรือรายละเอียดของงานก่อสร้าง ให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามนัยหลักเกณฑ์และอัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### 2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้

(1) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 350 บาทต่อวันต่องาน

(2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) 300 บาทต่อวันต่องาน

3. กรณีแต่งตั้งบุคคลภายนอก ซึ่งมีใบบุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด

4. ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเป็นการภายในได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปโดยเหมาะสม และสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณของแต่ละส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร